

# BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ ĐOÀN KẾT RỘNG RÃI MỌI GIAI CẤP, TẦNG LỚP XÃ HỘI TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG 90 NĂM VỀ VANG CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI (1930 - 2020)

ĐẶNG KIM OANH\*

*Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam, với những chiến công bất hủ trong chống giặc ngoại xâm, bảo vệ non sông gấm vóc. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo phong trào cách mạng, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc ấy lại được nhân lên gấp bội và trở thành sức mạnh vô địch. Phát huy truyền thống đó, trong suốt 90 năm qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn nỗ lực tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.*

SUỐT 90 năm vững bước dưới lá cờ về vang của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội không ngừng phát huy truyền thống, tinh thần cố kết cộng đồng, cùng chung sức xây dựng, lập bao kỳ tích, qua đó đúc kết được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong xây dựng khối đại đoàn kết rộng rãi toàn dân, cụ thể là:

*Thứ nhất, cụ thể hóa, triển khai sáng tạo các quan điểm, đường lối của Đảng về thực hiện đại đoàn kết rộng rãi toàn dân qua các thời kỳ lịch sử, phù hợp với thực tiễn của thành phố Hà Nội.*

Sớm tiếp thu lý tưởng cách mạng của Đảng, ngày 17-3-1930, hơn một tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng bộ thành phố Hà Nội được thành lập. Do đặc thù địa bàn của Hà Nội, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Đảng, của Chủ

tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết tập hợp lực lượng, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, mà điển hình là Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi ở Hà Nội, ngày 19-8-1945, góp phần vào thắng lợi chung vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Hình ảnh hàng chục vạn đồng bào Hà Nội, các giai cấp, tầng lớp tham dự mít-tinh, biểu tình qua các phố, các cửa ô, tiến về ngoại thành, biểu tình thể uy giành chính quyền trong các ngày 17 và 18-8-1945 đã thể hiện sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Hà Nội cũng như của cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta,

\* TS, Tổng Biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

hưởng ứng *Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến* của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Hà Nội cùng với nhân dân cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Với tinh thần “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước! Nhất định không chịu làm nô lệ!”, người dân Hà Nội, triệu người như một, đã quyết chiến giành giật với quân thù từng nóc nhà, bèm phố, từng con đường, chiến đấu anh dũng vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta ngày càng quyết liệt, lực lượng kháng chiến đã có bước phát triển cả thể và lực. Cay cú trước các thất bại trên nhiều chiến trường, ở Hà Nội, thực dân Pháp thẳng tay cướp của, giết người, bắt bớ đồng bào, ép cả phụ nữ đi lính chống lại kháng chiến, để làm bia đỡ đạn cho chúng. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi đồng bào Thủ đô đoàn kết một lòng, ủng hộ kháng chiến, kiên quyết không hợp tác với địch. Trong vùng tạm chiếm, thanh niên nam, nữ cùng đồng bào ra sức đấu tranh, quyết không đi lính cho giặc, hăng hái tham gia du kích. Thực hiện đường lối trường kỳ kháng chiến, toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, quân và dân Hà Nội cùng cả nước đã làm nên chiến thắng “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”, đưa Việt Nam trở thành dân tộc mà “lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh”.

Bài học xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đến nay tiếp tục được Đảng bộ thành phố Hà Nội vận dụng và phát huy cao độ. Đảng bộ, chính quyền thành phố, Mặt trận Tổ quốc thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động lớn,

bằng nhiều hình thức phong phú, sâu rộng, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đạt được nhiều kết quả thiết thực... Hà Nội có bước phát triển nhanh, mạnh và bền vững trên nhiều lĩnh vực, như kinh tế, chính trị, xã hội. Trong giai đoạn 2015 - 2019, hằng năm Hà Nội đóng góp cho đất nước khoảng 10% tổng sản phẩm quốc gia; 20% ngân sách; 20% giá trị hàng hóa xuất khẩu...; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của Hà Nội đạt gần 10%, gấp 1,5 lần so với mức trung bình của cả nước. Riêng năm 2019, Hà Nội đạt kết quả toàn diện, mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua; hoàn thành 22/22 chỉ tiêu, trong đó, có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch; tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024<sup>(1)</sup>. Thành tựu nổi bật thể hiện tầm nhìn xa và có ý nghĩa rất quan trọng của thành phố Hà Nội những năm gần đây là đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về *phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô giai đoạn 2011 - 2020*; đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII về *mở rộng địa giới hành chính Thủ đô*; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy hoạch và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050<sup>(2)</sup>. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, trật tự, an toàn giao thông được tập

(1) <http://dangcongsan.vn/xa-hoi/gap-mat-dai-bieu-van-nghe-si-tri-thuc-chuc-sac-ton-giao-nguoi-dan-toc-thieu-so-thu-do-346376.html>, ngày 7-1-2020

(2) <http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/813601/%20toan-van-nghe-quyet-dai-hoi-dang-bo-tp-ha-noi-lan-thu-xvi>, ngày 3-11-2015

trung chỉ đạo quyết liệt và có chuyển biến tích cực. Nhờ đó, tình trạng ùn tắc giao thông khu vực nội thành phần nào được cải thiện; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có chuyển biến rõ rệt; an sinh xã hội được bảo đảm; Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai có hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

*Thứ hai, luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các giai cấp, tầng lớp, phù hợp với vị thế, vai trò, đặc điểm của thành phố Hà Nội; kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích xã hội.*

Từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo, thanh niên, phụ nữ, công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, người Việt Nam ở nước ngoài... nhằm khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của Hà Nội, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã luôn phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Trong suốt 90 năm qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn quan tâm đến giai cấp công nhân. Đến nay, giai cấp công nhân Thủ đô đã phát triển nhanh về số lượng, đa dạng hóa về ngành, nghề, có mặt trong tất cả các thành phần kinh tế. Đội ngũ công nhân Hà Nội ngày càng được nâng cao trình độ, từng bước làm chủ khoa học - công nghệ, có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động. Tính

đến năm 2019, đã có hơn 231.000 doanh nghiệp với 2,5 triệu công nhân lao động, chiếm 66% tổng số lao động của thành phố; trong đó, số công nhân đã qua đào tạo chiếm 62%<sup>(3)</sup>. Công nhân Hà Nội phát triển nhanh và đa dạng, làm việc trong các khu vực nhà nước, tư nhân và khu vực kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài, đời sống không ngừng được cải thiện và nâng cao. Trong 10 năm (2008 - 2018), toàn thành phố đã có 254.424 lượt công nhân lao động đạt danh hiệu "Công nhân giỏi" cấp cơ sở, 18.181 "Công nhân giỏi" cấp trên cơ sở và 895 "Công nhân giỏi Thủ đô"; 120.568 lượt công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu "Sáng kiến, sáng tạo" cấp cơ sở, 10.422 "Sáng kiến, sáng tạo" cấp trên cơ sở, 879 "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô"; hơn 200 lượt công nhân lao động đạt danh hiệu thợ giỏi<sup>(4)</sup>... Đặc biệt, Hà Nội tự hào là địa phương đi đầu triển khai và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28-1-2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Đây chính là điểm tựa để công nhân lao động Thủ đô phát triển và khẳng định vị trí quan trọng của mình; vững vàng vượt qua khó khăn với tinh thần chủ động, sáng tạo; tích cực học tập và rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, đóng góp to lớn trong xây dựng, phát triển Thủ đô. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận công nhân Hà Nội gặp khó khăn về kinh tế, thậm chí không có việc làm. Do đó, Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội cần tiếp tục quan tâm đến chính sách tạo công ăn, việc làm,

(3) <https://www.vietnamplus.vn/thu-do-ha-noi-xay-dung-doi-ngu-cong-nhan-di-dau-trong-hoi-nhap/599656.vnp>, ngày 9-10-2019

(4) <https://www.vietnamplus.vn/thu-do-ha-noi-xay-dung-doi-ngu-cong-nhan-di-dau-trong-hoi-nhap/599656.vnp>, ngày 9-10-2019

chính sách nhà ở xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất của công nhân, tạo điều kiện học hành cho con em họ, nhất là trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Trong suốt chặng đường 90 năm qua, nông dân cả nước nói chung và của thành phố Hà Nội nói riêng, luôn một lòng sát son theo Đảng, đóng góp công sức, của cải và cả tính mạng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ở nhiều thời điểm, khi tình hình kinh tế gặp khó khăn, nông dân, ngành nông nghiệp đã góp phần quan trọng tạo nên sự ổn định đời sống xã hội, hỗ trợ đắc lực cho công nghiệp, dịch vụ. Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu về xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội rất cao, trong đó vai trò của giai cấp nông dân - chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ngày càng được chú trọng và phát huy mạnh mẽ. Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định: "Phấn đấu đến năm 2020, có trên 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, gắn với thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với nông dân Thủ đô. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 40 - 45 triệu đồng/người/năm"<sup>(5)</sup>. Kết quả trong những năm gần đây cho thấy, *Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới* của Hà Nội đạt kết quả tích cực, rõ nét, toàn diện, ấn tượng. Tháng 9-2019, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện *Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới* và *Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân*, Hà Nội đã đóng góp nhiều kinh nghiệm, cách làm hay cho cả nước về xây dựng nông thôn mới. Hà Nội là nơi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với quy mô nhiệm vụ lớn nhất cả nước khi có tới 17 huyện, 386 xã trên diện tích ngoại thành hơn 2.230km<sup>2</sup>,

dân số 4,1 triệu người<sup>(6)</sup> (1/2 dân số Thủ đô) ở nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất nông nghiệp nói riêng, kinh tế nông thôn nói chung vẫn còn nhỏ bé, quy mô phân tán, phát triển còn dưới tiềm năng. Để khắc phục tình trạng trên, Hà Nội cần tiếp tục chú trọng bảo tồn, phát triển vùng nông thôn rộng lớn còn rất nhiều tiềm năng khai thác; xây dựng một nền nông nghiệp đặc trưng, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp có vị trí chi phối trong vùng, quốc gia về công nghệ, dịch vụ, về chuỗi giá trị gia tăng, chế biến, đặc biệt là đẩy mạnh tổ chức thương mại nội địa, xuất khẩu. Phát triển mạnh mẽ các trung tâm đô thị vệ tinh, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, quy hoạch thống nhất, không để phá vỡ quy hoạch; đồng thời, cần gìn giữ văn hóa truyền thống Thủ đô nghìn năm văn hiến, thanh lịch.

Đội ngũ trí thức, công chức, viên chức thành phố Hà Nội là lực lượng lao động luôn đi đầu trong các hoạt động về khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế tri thức, góp phần tạo ra nhiều công trình, sản phẩm khoa học có giá trị kinh tế cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định nhiệm vụ quan trọng của thời kỳ hiện nay là xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh xứng đáng những cống hiến của đội ngũ trí thức; xây dựng cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm thu hút nhân tài trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô;

(5) <http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/813601/%20toan-van-nghi-quet-dai-hoi-dang-bo-tp-ha-noi-lan-thu-xvi>, ngày 3-11-2015

(6) <https://giaoduc.net.vn/kinh-te/nong-nghiep-ha-noi-phai-hien-dai-trong-khu-vuc-va-the-gioi-post1202686.gd>, ngày 22-9-2019

có chiến lược phát triển đội ngũ công chức, viên chức thành phố Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại.

Đội ngũ doanh nhân thành phố Hà Nội có số lượng đông đảo, đầy triển vọng, là một động lực quan trọng trong phát triển nền kinh tế của Thủ đô. Chi tính từ năm 2016 đến tháng 9-2019, có hơn 93 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 22,5% so với cả giai đoạn 2011 - 2015; thu hút với đầu tư nước ngoài đạt 20,28 tỷ USD, gấp hơn 3,2 lần so với giai đoạn 2011 - 2015; thu hút vốn ngoài ngân sách trong nước đạt 622 nghìn tỷ đồng. Khu vực kinh tế tư nhân dần trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế Thủ đô, với tỷ trọng nâng từ 37,5% GRDP năm 2015 lên 39% năm 2018. Các doanh nghiệp đã đóng góp nguồn vốn lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2018 đạt 927,88 nghìn tỷ đồng, bằng 36,4% GRDP<sup>(7)</sup>. Do đó, xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có tâm huyết và trình độ, luôn được Đảng bộ thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm.

Trong quá trình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng bộ luôn tập trung đổi mới và hoàn thiện các chính sách đối với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các lão thành cách mạng, những người có công với nước, các cán bộ nghỉ hưu, những người cao tuổi, xác định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm, bổn phận của các giai cấp, giai tầng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

*Thứ ba, tăng cường mối quan hệ bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; củng cố vững chắc "thế trận lòng dân", trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đóng vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân.*

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, Hà Nội được giải phóng, tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tháng 4-1959, Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ toàn Đảng bộ, được xác định là Đại hội lần thứ nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân thành phố Hà Nội đã đoàn kết, phấn đấu hoàn thành công cuộc cải cách ruộng đất ở ngoại thành, tiến hành khôi phục kinh tế, văn hóa, xây dựng Thủ đô về mọi mặt, góp phần củng cố miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Đảng bộ Hà Nội xác định nhiệm vụ quan trọng là đoàn kết động viên toàn dân hăng hái lao động sản xuất, làm hậu phương lớn cho miền Nam; Đảng bộ Thủ đô và đồng bào, trước hết là công nhân Thủ đô phải gương mẫu, làm đầu tàu để đưa toàn miền Bắc giành lấy thắng lợi. Qua các kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ III (năm 1963), thứ IV (năm 1968), thứ V (năm 1971) và thứ VI (năm 1974), Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đặc biệt chú trọng vận động toàn dân trong phát triển sản xuất, làm nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến. Đặc biệt, quân và dân Thủ đô đã đập tan chiến dịch tập kích chiến lược đường không của địch vào cuối tháng 12-1972, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Sau thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975, cả nước cùng vững bước lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đảng bộ Hà Nội lãnh đạo nhân dân ra sức khôi phục kinh tế, tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống

(7) <https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doanh-nghiep/947644/ha-noi-ton-vinh-doanh-nghiep-doanh-nhan-thu-do>, ngày 11-10-2019

nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Càng trong giai đoạn khó khăn, thì khối đại đoàn kết toàn dân của Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung càng không ngừng được củng cố và phát triển.

Bước vào thời kỳ đổi mới, thực hiện *Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội* (bổ sung, phát triển năm 2011) được thông qua tại Đại hội XI của Đảng, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể chính trị - xã hội đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết nhân dân bằng nhiều hoạt động thiết thực cụ thể, với nhiều hình thức vận động phong phú, đa dạng. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên các cấp đã phát động, triển khai nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động thi đua yêu nước có ý nghĩa thiết thực và được các tầng lớp nhân dân Thủ đô nhiệt tình hưởng ứng, góp phần có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với xây dựng các khu đô thị văn minh, hiện đại, Hà Nội cũng rất chú trọng xây dựng nông thôn mới; nâng cao năng suất lao động trong nông nghiệp, mở rộng và nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ cơ bản, như điện, nước sạch, y tế, giáo dục, thông tin...; thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ trí thức, có cơ chế, chính sách đặc biệt để thu hút nhân tài; tôn vinh những doanh nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển Thủ đô; tạo cơ chế, chính sách phù hợp, thuận lợi cho thể hệ trẻ học tập, nghiên cứu, lao động, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực; thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển tài năng; hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo.

Những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần làm cho khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được mở rộng, củng cố và tăng cường trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn, thách thức; đồng thời, khẳng định vị trí, vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên nhân dân đồng tâm, hiệp lực thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của đoàn viên, hội viên; đồng thời, làm tốt vai trò giám sát đối với các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, góp phần xây dựng chính quyền thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Cứ vào dịp chuẩn bị đại hội Đảng, các thể lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo, chính sách xã hội, chính sách đối với văn nghệ sĩ, trí thức... nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chia rẽ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Do đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội cần tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết rộng rãi toàn dân; thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2020, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng, phát triển Thủ đô xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa - kinh tế của cả nước. □